



ที่ มค ๐๐๑๙ / ๖ ๓๖๑

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
มค ๔๔๐๐๐

๗

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานแผนการดำเนินงานฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แนวทางการคัดเลือก อช./ผู้นำ อช. ที่มีผลงานเด่น	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบกรอกประวัติ อช./ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่น	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ อช.กรชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งกำหนดให้วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบปีที่ ๕๓ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ได้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลเป็นรูปธรรม จังหวัดจึงขอให้อำเภอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ อช. /ผู้นำ อช.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูล อช./ผู้นำ อช. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อกำหนดไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ให้ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการภายใต้แนวคิด“รวมพลังอช. แก่จน พัฒนาคชน สร้างชุมชนพอเพียง”กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับ อช. ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่นและกิจกรรมอื่นๆ กำหนดดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ให้ดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

/ตามแนว...

ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พร้อมส่งแผนการจัดกิจกรรมตามแบบรายงานฯ ให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ร่วมกับชมรม ผู้นำ อช. ระดับอำเภอและภาคีการพัฒนา ดำเนินการคัดเลือก อช. หรือ ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่น ปรากฏผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในปี ๒๕๖๔ มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รวมทั้งเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้ อำเภอละ ๒ คน (ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน) ตามแนวทางการคัดเลือก อช./ผู้นำ อช.ดีเด่น พร้อมกรอกข้อมูลแบบประวัติ อช. /ผู้นำ อช.ดีเด่น ส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

๕. สนับสนุนให้อช. และผู้นำ อช. ตั้งปณิธานในการทำความดีด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาตนเอง ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงตนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีการตั้งปณิธานความดี อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยทำกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี ของการเป็น “อช. ผู้นำอช. วิถีพอเพียง” สรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของ อช. และผู้นำ อช. ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

๖. มอบหมายให้ อช./ผู้นำ อช. ขับเคลื่อนภารกิจเน้นหนัก โดยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ อช./ผู้นำ อช. ให้มีความพร้อมและสามารถทำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ส่งให้จังหวัดภายในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๘. แจ้งคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอละ ๒ คน เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อกำหนดรูปแบบและวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕) พร้อมให้เตรียมข้อมูลการจัดกิจกรรมนำเสนอต่อที่ประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ศักดิ์ คณະมะ)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. ๐-๔๓๗๗ - ๗๓๕๑